



คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ๔๒๕/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ผ.ถ. ๑/๑) กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำร้องว่า นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมายเลข ๓ ผู้ถูกร้อง ได้มีการกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ (๕) กล่าวคือ ผู้ถูกร้อง หลอกลวง หรือจงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด เพื่อจงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว ได้ความว่า ผู้ร้องกล่าวหาว่า เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ถูกร้อง ได้เผยแพร่วิดีโอการปราศรัยหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายและแนะนำตัวผ่านเพจเฟซบุ๊ก กาคาบขาวออนไลน์ มีข้อความตอนหนึ่งว่า “...อีกเรื่องหนึ่งที่เรานั่นย้าคือเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ในอดีตเราได้ประสานของงบประมาณของกรมชลและโยธาธิการในการทำประตูบังคับน้ำตามคลองต่าง ๆ แล้วทำกำแพงป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนและเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำท่าจีนเพราะเรามีความเชื่อว่ามีแม่น้ำท่าจีนจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่ใช้ในการระบายน้ำวิกฤตน้ำท่วมเหมือนปี ๒๕๕๔ มีโอกาสสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนและที่ทำกินของพี่น้องประชาชนริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนได้...” ซึ่งเป็นกรกล่าวข้อความเท็จเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยผู้ถูกร้องมิได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือของงบประมาณแต่อย่างใด จากการไต่สวนผู้ถูกร้องให้ถ้อยคำว่า เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ และดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ตนได้เคยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สค. ๒๗๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงรองนายกรัฐมนตรีขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตน้ำท่วมเขตจังหวัดสมุทรสาคร และหนังสือลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๕๕ เพื่อก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. อีกทั้งเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตนได้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสมุทรสาคร พร้อมด้วยประชาชนบริเวณคลองอ้อมโรงหีบและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในภาพรวมของคลองอ้อมโรงหีบ ตามหนังสือโครงการชลประทานสมุทรสาคร ที่ สชป.๑๑.๐๗/๑๑๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แผนการดำเนินงานก่อสร้างประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน ส่วนวิดีโอตามคำร้อง สื่อมวลชน

เป็นผู้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของตน ซึ่งตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด และพยานซึ่งเป็นสื่อมวลชน และเป็นเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก กาคาบข่าวออนไลน์ ให้ถ้อยคำว่าได้เผยแพร่วิดีโอตามคำร้อง เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้เผยแพร่วิดีโอการแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อีก ๕ คน อย่างเท่าเทียมกัน ประกอบกับอดีตโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ให้ถ้อยคำว่า ผู้ถูกร้องเคยมาประสานงานที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครเกี่ยวกับโครงการ ก่อสร้างเขื่อนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ผู้ถูกร้องได้นำตนไปยังพื้นที่ประสบปัญหา พร้อมทั้ง เป็นผู้ประสานและสร้างความเข้าใจกับกลุ่มที่เคยคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อน ต่อมากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๒ ศึกษาออกแบบโครงการซึ่งปัจจุบันได้ผ่านการประชุมประชาชนมาแล้ว ๒ ครั้ง และจะนำไปบรรจุในงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป ซึ่งผู้ถูกร้องได้สอบถามความคืบหน้า ของโครงการมาเป็นระยะทั้งทางโทรศัพท์และทางแอปพลิเคชันไลน์ เห็นว่าข้อความที่ปรากฏในวิดีโอตามคำร้อง เป็นการกล่าวถึงผลงานในอดีตของผู้ถูกร้องในการแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ข้อเท็จจริง จึงรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกร้องหลอกลวง หรือจงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด เพื่อจงใจให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ (๕) ตามคำร้อง

จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

อนุสรณ์ กุลประคอง

(นายอิทธิพร บุญประคอง)

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง